

สิทธิการลา

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างบรายได้ และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว

ประเภทการลา	สิทธิการลา			ผู้มีอำนาจอนุมัติ	หมายเหตุ
	ข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจ้างบรายได้	ลูกจ้างประจำ	ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว		
ลาป่วย	60 วันทำการ ขยายได้อีก 60 วันทำการ	เช่นเดียวกับข้าราชการ	ลากิจและลาป่วยได้ 15 วันทำการ แต่ปีแรกต้องทำงานแล้ว 3 เดือน จึงได้รับค่าจ้าง	อธก.(คณบดี,ผอ.,เลขฯ 60 วัน หัวหน้าภาค 40 วัน หัวหน้าฝ่าย 30 วัน)	-ป่วย 30 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ -หัวหน้างานใน อธก. อนุญาต ลากิจลาป่วยได้ 5 วัน
ลากิจส่วนตัว	45 วันทำการ(ปีแรกลาได้เงินเดือน 15 วันทำการ)	ปีแรก 15 วันทำการ ปีต่อไป 45 วันทำการ	-	อธก.(คณบดี,ผอ.,เลขฯ 30 วัน หัวหน้าภาค 20 วัน หัวหน้าฝ่าย 15 วัน)	-สิทธิการลาของพนักงานและลูกจ้างบรายได้ อาจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม.ร.กำหนด
ลาพักผ่อน	-ปีแรก ทำงานมาแล้ว 6 เดือน มีสิทธิลาได้ 10 วันทำการ -ปีต่อไปสามารถสะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมกับปีต่อไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันต้องไม่เกิน 20 วันทำการ -ทำงานมานาน 10 ปี ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ	เช่นเดียวกับข้าราชการ	-ปีแรกมีสิทธิลาพักผ่อน เมื่อปฏิบัติงานครบ 12 เดือน หนึ่งปีมีสิทธิลาได้ 10 วันทำการ โดยไม่มีวันสะสม	อธก.(คณบดี,ผอ.,เลขฯ หัวหน้าภาค)	-ลูกจ้างชาวต่างประเทศ มีสิทธิลาตามสัญญาจ้าง -อำนาจอนุมัติหรืออนุญาตการลาที่เป็นของเลขาธิการ สกอ. เลขาธิการฯ มอบอำนาจให้ อธก. มีอำนาจปฏิบัติราชการแทนได้(คำสั่ง สกอ.ที่ 9/2546 ลว 7 กค.2546)
ลาเข้ารับตรวจเลือกหรือลาเข้าเตรียมพล	ได้รับเงินเดือน	ได้รับ ค่าจ้าง(ลาเข้าระคมพล,ฝึกวิชาทหาร,ตรวจคัดเลือก)	-	อธิการบดี	
ลาคลอดบุตร	90 วัน และมีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง ได้ไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน	90วัน(ได้รับค่าจ้าง)และลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้างอีก 30วันทำการ ให้นำรวมในวันลากิจส่วนตัว45วันทำการ	ลาโดยได้รับค่าจ้างครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน30วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ส่วนที่เกิน 30 วันรับค่าจ้างในอัตราร้อยละ 50 แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน90วันใช้สิทธิไม่เกิน2ครั้ง	อธก. คณบดี,ผอ.,เลขฯ หัวหน้าภาค	
ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.(ตามกฎหมาย)	ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอด ลาได้ 15 วันทำการ	ลาภายใน 30วัน นับแต่วันที่คลอด ลาได้ 15 วันทำการ	-	อธิการบดี	